
แขวะเงินเดือนครูข้ึนสวนคุณภาพการศึกษาเด็กไทย แนะเรงออกขอสอบวัดผลจัดเกรดเปน
แนวไขปญหา  
 
 
วันน้ี (19 มี.ค.) ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ท่ีปรึกษาผูตรวจการแผนดิน กลาววา เมื่อไมนานน้ีทางสํานักงาน
ผูตรวจการแผนดินไดรวมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอารไอ จัดอภิปรายอยางไมเปน
ทางการเรื่อง “แนวทางแกไขคุณภาพการศึกษาไทย” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวคิดและขอมูลเกี่ยวกับปญหา
การศึกษา ตลอดจนแนวทางแกปญหา เพื่อนําขอสรุปเสนอตอรัฐบาลในการแกปญหาอยางเปนรูปธรรม โดยใน
ที่ประชุมไดขอสรุปเบื้องตนในการแกปญหาคุณภาพการศึกษาเด็กไทยตกตํ่า ดังน้ี 1.จัดทดสอบระดับชาติ
ใหกับเด็กโดยใชขอสอบชุดเดียวกันทั่วประเทศที่ออกโดยหนวยงานอิสระ และไมอยูภายใต
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และขอสอบจะเนนไปที่การอานออกเขียนได โดยเฉพาะ 3 วิชาพื้นฐาน ไดแก 
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และการสื่อสารทางภาษา จากน้ันนําผลมาประมวลจัดคุณภาพของโรงเรียนเปนกลุม 
ๆ คือ แย พอใช ดี ดีมาก และดีเย่ียม เพื่อหาวิธีการแกปญหาที่เหมาะสมในการยกระดับคุณภาพ ขณะเดียวกัน
จะตอมีการเผยแพรขอมูลตาง ๆ แกสาธารณชนและผูปกครอง เพื่อใหผูปกครองเขามามีสวนรับผิดชอบและ
การจัดการเรียนการสอน  
 
 
ดาน ศ.ศรีราชา เจริญพานิช ผูตรวจการแผนดิน กลาววา ที่ผานมาประเทศไทยลงทุนดานการศึกษามาก 
โดยเฉพาะเงินเดือนครูที่มีการเลื่อนข้ันเงินเดือนพิเศษในชวงรอบปที่ผานมาถึง 13% มากกวาขาราชการอื่นที่
ไดแค 5% แตคุณภาพการศึกษากลับทรุดตํ่าลงมาก ๆ จึงทําใหสํานักผูตรวจการแผนดินรวมกับทีดีอารไอจะ
คนหาวาปจจัยใดที่เปนปญหา เพื่อที่จะนําไปสูการปรับปรุงแกไขระบบการศึกษา เพราะในป 2558 จะตองเปด
ประเทศในกลุมประเทศอาเซียน ขณะที่คุณภาพการศึกษาไทยยังมีปญหาอีกมาก ดังน้ันจะตองช้ีใหตรงเปา ซึ่ง
อาจตองเปลี่ยนแปลงแกไขกฎหมายในบางเรื่อง และปรับบางองคกรออกไปเปนองคกรอิสระ เปนตน  
 
 
“ประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษามาตลอด แตไมไดเกิดผล ไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง ครั้งน้ีตองจี้ใหถูกจุด จุด
ไหนที่ตองเปลี่ยนแปลงจริงๆตองเปลี่ยนทันที ซึ่งในการประชุมมีนักวิชาการบางคนแสดงความคิดเห็น ทําให
รูสึกตกใจที่วาปจจุบันยังคงมีการจัดการศึกษาแบบเดิมๆ เหมือนเมื่อ 20-30 ปที่แลว ทั้งที่ตองศึกษาวาโลก
ศตวรรษที่ 21 ตองมีอะไรบาง หองเรียน เน้ือหาวิชาของหลักสูตรตาง ๆ ครูตองปรับตัวอยางไร ซึ่งถือวานาเปน
หวงที่สุดและเปนเรื่องใหญมาก แตก็ไมมีใครรูรอนรูหนาว หาก ศธ.ยังเฉย สภาการศึกษาก็เฉย หนวยงานอื่น ๆ 
ก็เฉย ทั้งที่คุณภาพการศึกษาของเราตํ่าลงทุกวัน อยางไรก็ตามสํานักงานผูตรวจการแผนดินจะทําวิจัยเชิงลกึ 
เพื่อหาแนวทางการแกปญหาการศึกษาอยางเปนรูปธรรม เพื่อเสริมขอคิดความเห็นของเรา และจะเสนอไปยัง
รัฐบาล โดยเฉพาะ รมว.ศึกษาธิการ ทั้งน้ีผมคิดวาฝายคานและฝายรฐับาลนาจะตองฟงขอเสนอแนะของเรา 
เพราะคือหัวเลี้ยวหัวตอของประเทศที่จะตองรวมกันแกปญหา” ศ.ศรีราชา กลาว.  
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